



Idea & Ido
มีสติเพื่อชาติ
(STI for Nation)

ภก.ประชากรศาสตร์ แผนกคหิต M.P.H. CMU

www.prachasan.com

ถึงเวลาแล้วที่คนไทยจะต้องคุยกันเรื่องของสติให้มากขึ้นเพื่อแก้ปัญหาบ้านเมืองที่กำลังยุ่งอยู่ในปัจจุบัน บทความฉบับนี้เป็นเรื่องที่ต้องเนื่องจาก บทความคุยกันเพื่อชาติ และหยุดเพื่อชาติ สติที่ผู้เขียนนำเสนอจะเป็นสติพื้นฐานที่นำเราไปสู่ประเทศที่มั่นคง และมั่งคั่ง เพราะรากฐานของประเทศมาจากประชากรที่มีคุณภาพ เรามาดูกันว่าสติที่นำเสนอคืออะไร STI = Skill + Thinking + Inter

Skill ทักษะ คนไทยจะต้องเป็นบุคคลที่มีและใช้ทักษะด้านต่างๆ ประกอบด้วย ทักษะในการคิด ทักษะในการฟัง ทักษะในการพูด ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน นี่คือนักศึกษาพื้นฐานของการใช้ปัญญา หากเราคิดเป็นเราฟังเป็น เราจะไม่ใช่อารมณ์หรือกระแสดความรู้สึกตัดสินอะไรง่าย ๆ ทักษะการพูด การอ่าน และการเขียน จะเป็นทักษะที่ใช้วัดพฤติกรรมนั้นหมายความว่าหากเราพูดเป็น สื่อสารเป็น เราเลือกที่จะอ่านหรืออ่านเป็น ย่อมเสริมความเป็นปัญญาชนให้กับเรามากขึ้น หลายคนเป็นได้แค่ปัญญาชน แต่ขาดทักษะที่กล่าวมาก็ไม่สามารถเป็นปัญญาชนได้

Thinking การคิด คนไทยต้องฝึกตนให้เป็นบุคคลที่คิดเห็น ซึ่งการคิดเป็นมีหลายอย่างโดยหากเราจะคิดเป็นจะประกอบด้วยการคิดด้านต่างๆ คือ การคิดเชิงอนาคต การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ การคิดเชิงสังเคราะห์ การคิดเชิงบูรณาการ การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดเชิงเปรียบเทียบ การคิดเชิงประยุกต์ เพราะการคิดในแบบต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้เราได้ใช้พลังของความเป็นมนุษย์ที่แตกต่างจากสัตว์คือการใช้สมองอย่างเต็มประสิทธิภาพ อย่างเรื่องการเมืองลองทำงานใช้ความคิดให้ครบที่นำเสนอนี้สิ รับรองคำตอบจะเกิดจากภายในตัวท่าน อะไรใช่ อะไรควร อะไรน่าจะออกไป อะไรน่าจะอยู่ต่อ

Inter อินเตอร์ อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญก็คือ การนำอินเตอร์ต่างๆ มาใช้ประโยชน์กับตนเอง ประกอบด้วย **Interdependent** หมายถึง การพึ่งกันและกันเป็นเครือข่าย การต่อสู้หรือการเผชิญปัญหาหากร่วมมือกันย่อมจะผ่านพ้นไปได้ **Internalization** หมายถึง การกลับสู่ภายใน (Inside) การฟังเสียงภายในตัวเอง ฟังเสียงของประเทศ ว่าต้องการอะไรเป็นสิ่งสำคัญมากๆ ที่จะช่วยชาติพัฒนาไปข้างหน้า **International** หมายถึง สากล ถึงเวลาแล้วที่คนไทยจะต้องสนใจการเปลี่ยนแปลงระบบโลก นำสิ่งที่เรารู้มาปรับใช้กับตนเอง (Think Global Act Local)

เรื่องเราของ STI ที่นำเสนอนี้ หากนำมาประมวลรวมเข้าด้วยกัน ทั้ง Skill Thinking และ Inter มันคือคำตอบของการทำงานบนฐานปัญญา ชนใดที่ใช้ STI ก็จะมีชีวิตที่ก้าวหน้า ปัญญาชน ซึ่งเป็นชนชั้นที่เหนือกว่าปัญญาชน ขึ้นไปอีก การพัฒนา STI ต้องอาศัยเวลา ทุกคนสามารถมี STI ที่สมบูรณ์ได้ เด็กก็พัฒนา STI ของตนเองได้ เรามาร่วมกันสร้าง STI ให้เกิดขึ้นในวงกว้างของสังคมกันนะครับเพื่ออนาคตของชาติที่ยั่งยืนใหญ่ในเวลารยะประเทศ "ประเทศต้องการปัญญาชนเพื่อแก้ปัญหา เพราะเพียงปัญญาชนประเทศจะไปไม่รอด" บทความฉบับย้อนหลังติดตามได้จาก www.prachasan.com